

ระบบการศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โครงสร้างด้านการศึกษาของลาวในปัจจุบันจำแนกออกได้เป็น 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

1. การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่กำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและการประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษา เป็นการศึกษาทั่วไปโดยใช้วิธีการปฏิบัติกันมาอยู่ในโรงเรียนหรือใช้ระบบการศึกษาอื่น ๆ ควบคู่กับระบบการศึกษาภาครัฐ

2. การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการสำเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม ซึ่งบัญญัติได้ตามมาตรา 9 ว่าด้วยการศึกษานอกระบบโรงเรียนว่า เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการศึกษาซึ่งมีหน้าที่บริการด้านการศึกษาให้แก่ประชาชนผู้ทำงานแล้ว โดยไม่จำกัดอายุ เวลาเรียน และสถานที่เรียน

การศึกษานอกระบบโรงเรียนประกอบด้วยการศึกษาชั้นและสาขาวิชาต่าง ๆ เหมือนกันกับการศึกษาในระบบโรงเรียน ซึ่งถูกจัดขึ้นควบคู่กับงานด้านการศึกษาพื้นฐานสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือ และการยกระดับการศึกษาให้พลเมืองทั่วไป โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ตกอยู่ในความเสี่ยงสูง เช่น คนยากจน ผู้หญิง ชนกลุ่มน้อย และผู้ด้อยโอกาส การศึกษาต่อหรือไม่สามารถศึกษาต่อในระบบโรงเรียน และผู้มีงานประจำได้รับการศึกษาต่ออย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับการศึกษาของตน

3. การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อื่น ๆ และเป็น การถ่ายทอดความรู้ของท้องถิ่นให้แก่พลเมืองท้องถิ่น ซึ่งเป็นระบบการศึกษาแบบดั้งเดิมที่มีมาตั้งแต่อดีต ซึ่ง สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้ง 3 รูปแบบก็ได้ โดยให้มีการเทียบโอนผลการเรียน สะสมไว้ในระหว่างรูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบได้ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจากสถานการศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรู้นอกระบบ การเรียนรู้ตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การทำงาน

ปีการศึกษาของโรงเรียนลาวมีทั้งสิ้น 33 สัปดาห์ในทุกๆระดับ ส่วนปีการศึกษาในมหาวิทยาลัยแบ่ง ออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ในแต่ละภาคใช้เวลาเรียน 16 – 17 สัปดาห์

ตารางแสดงระบบการศึกษาของลาว

ระดับการศึกษา		ระดับชั้นการศึกษา	ระยะเวลาการศึกษา	อายุผู้เข้าเรียน
ก่อนประถมศึกษา	อนุบาล	อนุบาล 1 - 3	3 ปี	3 - 5 ปี
ประถมศึกษา		เกรด 1 - 5	5 ปี	6 - 10 ปี
มัธยมศึกษา	มัธยมศึกษาตอนต้น	เกรด 6 - 9	4 ปี	11 - 14 ปี
	มัธยมศึกษาตอนปลาย	เกรด 10 - 12	3 ปี	15 - 17 ปี
อุดมศึกษา	อาชีวศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ • ระดับช่างเทคนิค • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 	3 - 4 ปี	18 ปีขึ้นไป
		มหาวิทยาลัย	ปริญญาตรี	5 - 7 ปี (7 ปี สำหรับวิศวกร 6 - 7 ปี สำหรับแพทย์)
		ปริญญาโท	1.5 - 2 ปี	
		ปริญญาเอก	อย่างน้อย 3 ปี	
การศึกษา ระบบครู	โรงเรียนสร้างครูประถม		2 ปี	
	วิทยาลัยครูมัธยมศึกษา		3 ปี	
	คณะศึกษาศาสตร์		5 ปี	
การศึกษา นอกโรงเรียน	<ul style="list-style-type: none"> • ฝึกอบรมผู้ใหญ่ที่อ่านและเขียนหนังสือไม่เป็น • ยกระดับวิชาชีพให้แก่ผู้ใหญ่ • ยกระดับวิชาการให้แก่เจ้าหน้าที่และพนักงาน 			

ในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา นักเรียนต้องมีประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและจะต้องผ่านการสอบเข้ามหาวิทยาลัยตามที่กำหนด

(ที่มา : รายงานวิจัย โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธ์ความร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศเพื่อนบ้าน โดย
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2552

http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/WDE/2010/pdf-versions/

Lao_PDR.pdf

และ http://www.unesco.org/education/wef/countryreports/laos/rapport_1.html)